

WE ARE YOUR DOL



Department of Labor

LỢI ÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ ĐIỀU CHỈNH THƯƠNG MẠI

Chương trình Hỗ trợ Điều chỉnh Thương mại (TAA) mang đến lợi ích và hỗ trợ cho những người lao động bị thất nghiệp, hoặc bị đe dọa mất việc, do tác động của thương mại quốc tế. Chương trình này tạo cơ hội cho những người lao động bị ảnh hưởng bất lợi có được các kỹ năng, thư giới thiệu, nguồn lực và sự hỗ trợ cần thiết để được tuyển dụng lại.

TAA CÓ THỂ MANG LẠI LỢI ÍCH CHO QUÝ VỊ NHƯ THẾ NÀO?

Học phí và các chi phí liên quan đến đào tạo nghề để đạt được các kỹ năng theo yêu cầu. Bao gồm giáo dục cao hơn, chẳng hạn như chương trình cấp bằng và chứng chỉ, hoặc giáo dục khắc phục, chẳng hạn như tiếng Anh như Ngôn ngữ Thứ hai (ESL). TAA cũng cung cấp các khoản thanh toán hỗ trợ thu nhập, trợ cấp tìm kiếm việc làm và di chuyển việc làm cho người tham gia đủ điều kiện và bổ sung lương nếu quý vị từ 50 tuổi trở lên.

CÁC TÙY CHỌN ĐÀO TẠO

Có nhiều loại hình đào tạo cho các kỹ năng theo yêu cầu, như:

- Đào tạo trực tuyến / trên lớp học (toàn thời gian hoặc bán thời gian)
- Chương trình đào tạo / học nghề tại chỗ
- Đào tạo tùy biến được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của một doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp cụ thể

Sau khi quyền cá nhân của quý vị đối với TAA được thiết lập, chương trình đào tạo của quý vị phải được phê duyệt. Có sáu tiêu chí mà chương trình đào tạo của quý vị phải đáp ứng. Chuyên gia TAA sẽ làm việc với quý vị để đáp ứng các thời hạn chính và tạo Kế hoạch Việc làm Cá nhân (IEP) nhằm giúp quý vị thành công.

PHỤ CẤP TÁI ĐIỀU CHỈNH THƯƠNG MẠI (TRA)

Trong khi được đào tạo toàn thời gian, quý vị có thể nhận được TRA (tương tự như thanh toán Bảo hiểm Thất nghiệp) cho tối đa 130 tuần hướng dẫn. * Để đủ điều kiện cho TRA, quý vị phải:

- Có một chương trình đào tạo được chấp thuận bởi Văn phòng Trung Tâm TAA của Tiểu bang New York (NYS)

- Được 'đăng ký' vào một chương trình đào tạo trong vòng 26 tuần sau khi nghỉ việc hoặc sau khi công ty của quý vị được Bộ Lao động Hoa Kỳ chứng nhận cho các lợi ích TAA, tùy theo thời điểm nào muộn hơn; (Với ý định của TAA, quý vị được coi là 'đã đăng ký' khi quý vị có thư chấp nhận từ nhà cung cấp dịch vụ đào tạo của mình, chương trình đào tạo của quý vị đã được Văn phòng Trung tâm TAA của NYS phê duyệt và chương trình của quý vị sẽ bắt đầu trong vòng 30 ngày)

* Một tuần hướng dẫn là bất kỳ tuần theo lịch nào mà quý vị tham gia vào việc đào tạo trong một hoặc nhiều ngày. Theo quy định của liên bang về TAA, việc đào tạo của quý vị không thể vượt quá 130 tuần giảng dạy.

TRỢ CẤP TÌM KIẾM VIỆC LÀM

Chi phí thích hợp từ việc tìm kiếm việc làm bên ngoài khu vực có khả năng được TAA chi trả. Trợ cấp tìm kiếm việc làm có thể hoàn trả 90% chi phí cho phép, chẳng hạn như vé tàu, xe, bữa ăn và chỗ ở, tối đa là \$1.250.

TRỢ CẤP DI CHUYỂN VIỆC LÀM

Một số chi phí cho việc chuyển đến một khu vực mới cho một công việc mới có thể có khả năng được TAA chi trả. Điều này có thể bao gồm 90% chi phí cho phép liên quan đến việc di chuyển của quý vị, gia đình quý vị và đồ gia dụng của quý vị. Nếu việc làm phù hợp được tìm thấy bên ngoài khu vực đi lại bình thường của quý vị, quý vị có thể nhận được một khoản thanh toán một lần bổ sung, tối đa là \$1.250.

HỖ TRỢ ĐIỀU CHỈNH THƯƠNG MẠI TUYỂN DỤNG LẠI (RTAA)

Nếu quý vị từ 50 tuổi trở lên, và được tuyển dụng lại với mức lương \$50.000 trở xuống mỗi năm, quý vị có thể đủ điều kiện để được bổ sung lương. Lợi ích của RTAA bổ sung một phần chênh lệch lương giữa tiền lương mới và tiền lương trước đó của quý vị.

TÍN DỤNG THUẾ BẢO HIỂM Y TẾ (HCTC)

HCTC là một khoản tín dụng thuế liên bang, chi trả 72,5% phí bảo hiểm y tế đủ điều kiện cho người lao động đủ điều kiện và gia đình họ. HCTC không bao trả bảo hiểm y tế. IRS quản lý chương trình HCTC và xác định khả năng đủ điều kiện theo từng tháng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào www.irs.gov/HCTC.